

Số: 05.13/GTHNSH/CV
V/v "Giải trình số liệu BCTC
Hợp nhất đã kiểm toán năm
2012 và ý kiến lưu ý của Kiểm
toán

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà xin gửi lời chào trân trọng đến quý Sở.

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã công bố và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của kiểm toán, chúng tôi xin được giải trình một số các biến động như sau:

I. Biến động trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất

- **Doanh thu hoạt động tài chính:** Tăng 18% tương đương 1.988.397.802 đồng, nguyên nhân chủ yếu là khoản điều chỉnh lãi thanh lý công ty liên kết do trong năm Công ty thoái vốn đầu tư tại Công ty Đầu tư Tài nguyên Năng lượng Thăng Long.
- **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Giảm 19% tương đương 9.914.821.467 đồng, nguyên nhân chủ yếu là do điều chỉnh khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty Vigecam và khoản điều chỉnh tăng chi phí quản lý tại Công ty con là Công ty CP Đầu tư và KD thương mại Vinaconex do kế toán hạch toán thiếu và phản ánh không đúng kỳ .
- **Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN:** Tăng 44% là do ảnh hưởng chung của các chỉ tiêu đã nêu trên. Ngoài ra còn nguyên nhân nữa là do khoản điều chỉnh trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn của Công ty con (Công ty CP Đầu tư và KD thương mại Vinaconex) trên báo cáo riêng của Công ty Mẹ bị loại trừ trên báo cáo hợp nhất nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng so với báo cáo đã công bố.

II. Giải trình ý kiến lưu ý của Kiểm toán trong BCTC năm 2012.

"Trong tháng 12 năm 2012 Công ty đã chuyển nhượng phần vốn góp vào ba đơn vị cho Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại và Đầu tư Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát). Tuy nhiên đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này Công ty Thịnh Phát vẫn chưa thanh toán tiền"

Lý do: Tình hình tài chính của Công ty Thịnh phát đầu năm không được tốt. Công ty cũng đã làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty Thịnh phát, và Công ty Thịnh phát đã cam kết chậm nhất ngày 15/04/2013 sẽ thanh toán hết số nợ trên cho Công ty



CP Quốc tế Sơn Hà, cụ thể ngày 01/03/2013 Công ty đã ký Phụ lục hợp đồng gia hạn thời hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 15/04/2013 cho Công ty Thịnh Phát.

Trên đây là bản giải trình những chỉ tiêu biến động và ý kiến lưu ý của kiểm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hoàng Hà

